

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THANH TRA HUYỆN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1142/UBND-VP
V/v đơn đốc thực hiện kết luận sau
Thanh tra

Hoàng Hoá, ngày 17 tháng 8 năm 2017

Kính gửi: Chủ tịch UBND xã Hoàng Trinh.

Để thực hiện nghiêm kết luận số 02/KL-UBND ngày 07/3/2017 của chủ tịch UBND huyện Hoàng hoá về việc: Kiểm tra xây dựng cơ bản; quản lý và sử dụng đất đai; thu các khoản đóng góp của nhân dân tại xã Hoàng Trinh từ năm 2012-2015.

Ngày 31/3/2017 Thanh tra huyện đã có công văn đơn đốc số 53/TTr về việc đề nghị UBND xã tập trung chỉ đạo thực hiện kết luận sau Thanh tra. Thời gian qua UBND xã Hoàng Trinh đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có các hình thức kỷ luật đối với tập thể, các cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn đề xảy ra thiếu sót vi phạm, khắc phục được một số nội dung mà kết luận Thanh tra đã chỉ ra cụ thể: về công tác quản lý, sử dụng đất đai đã lập hồ sơ tham mưu phòng TNMT đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh diện tích GCNQSD đất ở cho 12 hộ dân ít hơn diện tích thực tế sử dụng và số tiền đã nộp tiền; điều chỉnh diện tích trong mặt bằng quy hoạch đấu giá đất ở năm 2015 còn thiếu 63m² so với thực tế, kết hợp công tác đổi điền, dồn thửa lần 3 để giao lại diện tích đất cơ bản cho hộ ông Lê Văn Thanh, hộ ông Lê Văn Đảo (đã đổi năm 1995) phần còn lại tổ chức giao thầu theo quy định và đơn đốc thu nợ được 21.600.000đ (trong tổng 82.739.720đ) tiền nợ thuê đất công ích xã. Tuy nhiên vẫn còn các nội dung chưa khắc phục và các nội dung đã khắc phục nhưng chưa triệt để cụ thể: Chưa hoàn chỉnh hồ sơ việc cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất ở cho 12 hộ theo đúng diện tích thực tế sử dụng và số tiền đã nộp; làm việc với Công ty Bia Thanh Hoa thuê đất sản xuất kinh doanh nhưng đến nay không còn hoạt động.

Để tiếp tục thực hiện triệt để những kiến nghị trong kết luận Thanh tra. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã Hoàng Trinh tập trung chỉ đạo thực hiện kịp thời các nội dung trên. Kết quả báo cáo về UBND huyện (qua Thanh tra huyện) song trước **ngày 15/9/2017** để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như KG;
- Thanh tra (t/h);
- Lưu: VP.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÍNH AN PHÒNG**



Chu Hữu Khuyến

10

11